

## กิติกรรมประกาศ

ความสำเร็จในการเขียนวิทยานิพนธ์จะสำเร็จลงได้ ก็ด้วยความเมตตากรุณาของหลายท่าน ซึ่งควรจะจารึกนามด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่นี้

ท่านแรก คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สวัสดิ์ สวัสดิพงษ์ ซึ่งเป็นทั้งอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทความรู้ และเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษามาตลอดจนถึงการทำวิทยานิพนธ์ โดยที่ได้สละเวลาอันมีค่า คอยให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการทำวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด ท่านต่อมา คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิภา ศิริสุข ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอีกท่านหนึ่งที่ได้สละเวลาอันมีค่าคอยให้คำปรึกษาและเอกสารในการทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ และคอยแก้ไขข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์นี้มาโดยตลอดเช่นกัน นอกจากนี้ผู้เขียนยังได้รับความกรุณาจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุดสวาท ดิศโรจน์ และอาจารย์ ดร.สมจินตนา รัตตสาร กรรมการวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความกรุณาในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์และคำแนะนำอันมีค่า และรองศาสตราจารย์ สกิตย์ นิยมญาติ ที่ได้กรุณาเป็นประธานกรรมการวิทยานิพนธ์ ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณต่ออาจารย์ทั้ง 5 ท่าน รวมทั้งคณาจารย์ ประจำโครงการปริญญาโทคณะสังคมวิทยาที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ที่เป็นรากฐานที่มั่นคงแก่ลูกศิษย์ อาทิ เช่น ศาสตราจารย์ ดร.เสริน ปุณณะหิตานนท์ อาจารย์วรพล พรหมมิกบุตร และอาจารย์ท่านอื่นๆ อีกหลายท่าน

ผู้เขียนยังรู้สึกซาบซึ้งน้ำใจของเจ้าหน้าที่โครงการปริญญาโททุกท่าน อาทิ คุณวัฒนา คุณวิชัย และคุณประสิทธิ์ ที่คอยอำนวยความสะดวกในการติดต่อประสานงาน

นอกจากนี้ผู้เขียนยังซาบซึ้งกับน้ำใจของมิตรสหายหลายท่าน เช่น คุณสาวิตรี คุณเหมารรณ คุณเรือนแก้ว และคุณเสาวลักษณ์ ที่คอยเป็นกำลังใจ นอกจากนี้ต้องขอบคุณคุณวิมมา ที่ช่วยเหลือในการเก็บข้อมูล

การทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะสำเร็จไม่ได้ ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจาก กรรมการวิชา คณาจารย์ทุกท่านที่อำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล ตลอดทั้งนักเรียนทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม

และที่จะละเลยการจาริกนามเสียมิได้ คือ ครอบครัวของผู้เขียน อันได้แก่ บิดา  
มารดา ตลอดทั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สหชน รัตนไพจิตร (พี่ชาย) และน้องๆ ทุกคน ผู้คอย  
สนับสนุน และให้กำลังใจอยู่เบื้องหลังตลอดเวลา

ท้ายที่สุด ส่วนดีของวิทยานิพนธ์ ฉบับนี้ ผู้เขียนขอมอบเป็นเครื่องบูชา แต่บิดา  
มารดา ครูบาอาจารย์ทุกท่านที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทความรู้ และผู้ที่กล่าวนามมาแล้วข้างต้น

นฤมล รัตนไพจิตร

มิถุนายน 2533